

“รู้ใจดอทคอม” ร่วมกับ “ไทร์พลัส” มอบประสบการณ์ “ขับขี่มั่นใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เช็คสภาพรถฟรี พร้อมลดค่าเบี้ยประกันเพิ่มสูงสุด 5%



“รู้ใจดอทคอม” ร่วมกับ “ไทร์พลัส” มอบประสบการณ์

“ขับขี่มั่นใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง” เช็คสภาพรถฟรี พร้อมลดค่าเบี้ยประกันเพิ่มสูงสุด 5%

กรุงเทพฯ, 20 พฤศจิกายน 2560 – รู้ใจดอทคอม (www.roojai.com) สูดยอดนวัตกรรมแห่งประกันภัยรถยนต์ออนไลน์แนวหน้าของไทย จับมือกับศูนย์บริการรถยนต์ ไทร์พลัส (TYREPLUS) นำเสนอประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “ขับขี่มั่นใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทางกับรู้ใจและไทร์พลัส” มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าไทร์พลัสที่เข้ารับบริการตรวจสภาพรถยนต์เพื่อความปลอดภัยที่ศูนย์บริการไทร์พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันเพิ่มสูงสุดถึง 5% ทุกชั้นแผนประกันภัยโดยรู้ใจ รับผิดชอบง่าย ๆ เพียงแค่คลิกซื้อประกันที่ <https://www.roojai.com/tyreplus/> หรือโทร 02 582 8888 ให้เจ้าหน้าที่รู้ใจดำเนินการให้

นอกจากนี้ รู้ใจยังมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ขับขี่ชาวไทยที่ขอใบเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์กับรู้ใจ รับฟรี! บริการตรวจสภาพรถ Safety Check Safety Plus มูลค่า 500 บาท (1 สิทธิ/1 ท่าน) และฟรี! เติมน้ำมันโตรเจน ครั้งละ 200 บาท (1 ครั้ง/เดือน) ณ ศูนย์บริการรถยนต์ไทร์พลัสที่ร่วมรายการกว่า 108 แห่งทั่วประเทศ โดยลูกค้าสามารถเช็คเบี้ยเพื่อรับสิทธิได้ที่ <https://www.roojai.com/tyreplusspecial/> ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2561 และสามารถใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค. 2561

คุณนิโคลัส ฟาร์เกต์ ประธานผู้บริหารและผู้ออกตั้งบริษัท รู้ใจ จำกัด เน้นย้ำว่า “รู้ใจดอทคอมมีแนวคิดส่งเสริมผู้ขับขี่ปลอดภัยเสมอมา สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมจากนวัตกรรมของระบบการคำนวณราคาค่าเบี้ยประกันในแบบเฉพาะ และทันสมัยเพื่อให้ลูกค้าผู้ขับขี่ปลอดภัยได้ราคาที่คุ้มค่าที่สุด โดยแคมเปญครั้งนี้รู้ใจและไทร์พลัสคาดหวังอยากให้ผู้ขับขี่ทุกคน พารถมาตรวจสภาพกันแบบฟรีๆ เพื่อให้รถมีความสมบูรณ์ พร้อมขับขี่อย่างมั่นใจไปบนท้องถนน เพราะสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ จากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้”

คุณสันติ พิวรักษ์ ผู้อำนวยการแพรนาชีส์ศูนย์บริการไทร์พลัส กล่าวว่า “ศูนย์บริการไทร์พลัสตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่เป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จับมือกับรู้ใจดอทคอม ซึ่งมีแนวคิดส่งเสริมผู้ขับขี่ด้วยความปลอดภัย ร่วมส่งมอบประสบการณ์ภายใต้แนวคิด “ขับขี่มั่นใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทางกับรู้ใจและไทร์พลัส” เพื่อลูกค้าศูนย์บริการ

ไทร์พลัสได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด”

นอกจากนี้รู้ใจยังมีสิ่งดีๆ ที่พร้อมมอบให้คนรักรถอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองสูงสุดในราคาที่ดีที่สุด ซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 กับรู้ใจ ในปีแรก รับฟรี! บัตรของขวัญมูลค่า 700 บาท เมื่อเลือกชำระเต็มจำนวน หรือรับฟรี! บัตรของขวัญมูลค่า 300 บาท เมื่อเลือกผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม. การันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน 30 นาที ฟรี! ตุ๊กตาจิงโจ้ Limited Edition มูลค่า 500 บาท รวมทั้งรับประกันงานซ่อมนานถึง 1 ปี เมื่อเลือกแผนซ่อมรถยนต์กับอู่ซ่อมแนะนำ และพิเศษยิ่งกว่าใคร รู้ใจฉลองครบรอบ 2 ปี แจกอลังการกว่า 12 ล้านบาท ซื้อประกันรถกับรู้ใจทุกชั้นได้รับสิทธิพิเศษมากมาย และสิทธิลุ้นรางวัลรถยนต์ Nissan Note, iPhone X ทุกเดือน และทองคำ 50 สตางค์ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พ.ค. 2561*

ผู้บริหารรู้ใจดอทคอมและไทร์พลัสถ่ายภาพร่วมกับคุณชนิด อินสว่าง (คนกลาง) ผู้บริหารศูนย์บริการไทร์พลัสยางเมืองทอง

*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ติดตามเรื่องราวดีๆ เพื่อคนรักรถ และการประกาศผลผู้โชคดีทุกสัปดาห์ที่ Roojai Facebook Fanpage (<https://www.facebook.com/roojai>) หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 582 8888 (จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:00 น. และเสาร์-อาทิตย์ 09:00-18:00 น. ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เกี่ยวกับ ไทร์พลัส

ไทร์พลัส เป็นเครือข่ายแฟรนไชส์ศูนย์บริการรถยนต์และยางรถยนต์มืออาชีพ พร้อมผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและบริการอื่นๆ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ให้บริการดูแลรักษาเครื่องยนต์และยางรถยนต์ ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกทุกความต้องการของผู้บริโภคและดูแลให้ทุกความกังวลเรื่องรถและยางของคุณหมดไป กับช่างระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้วยมาตรฐานระดับสากล

เกี่ยวกับ Roojai.com

บริษัท รู้ใจ จำกัด คือ บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เลขที่ ว00022/2558

รู้ใจดอทคอมได้เสริมความแข็งแกร่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาด โดยร่วมกับบริษัท กรุงเทพพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการประกันภัย และเชื่อมั่นได้ถึงความมั่นคง เพราะเป็นบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อมุ่งมั่นมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า การันตีคุณภาพด้าน Contact Center ด้วย 7 รางวัล “TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2017” จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย

1. Best Contact Center Social Media Awards
2. Best Contact Center Supervisor Of The Year
3. Best Contact Center Admin Support
4. Best Contact Center Support Professional Awards

5. รางวัลชมเชย Agent Award 3 รางวัล

บริษัท ฐูใจ เซอร์วิส จำกัด คือ ผู้ให้คำแนะนำด้านการเคลมรถยนต์ ที่พร้อมบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเคลมประกันที่ดีที่สุด บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ปี 2559 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลในด้านการซื้อประกันภัยรถยนต์และการเคลมประกัน ที่มอบทั้งความสะดวกรวดเร็ว ล้ำสมัยของวงการประกันภัยไทยยุคใหม่ ยุคดิจิทัล

เว็บไซต์: www.Roojai.com

โทร 02-582-8888

Facebook: www.facebook.com/roojai

LINE: @Roojai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เอฟเอคิว จำกัด

ปิยพงษ์ มิตชิต

โทร 02-971-3711/ อีเมล piyapong@pc-a.co.th